

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พิมพ์ไทยเชื่อถือได้

(คุณอาจากกรุงเทพฯ ยทอง ๓๐ บาทเจ้าค่ะ) เอาละพอใจๆ อันนี้อีก ๑ บาท เป็น ๓๑ บาทแล้ว วันนี้ได้ทองคำ ๓๑ บาทแล้ว เรามีหวังอยู่ที่จะได้ทองไหลซึมเข้ามาสู่ คลังหลวงของเรา ซึ่งเวลานี้ยังขาดอยู่มาก เพราะฉะนั้นจึงไม่แล้ว ต้องหารบกวณพิน้อง ทั้งหลาย เพื่อจะค่อยให้ซึมเข้าคลังหลวงของเราจะได้เต็มต้นขึ้นมา คิดดูหัวหน้าคลัง หลวงยังนิมนต์เราเข้าไปดูคลังหลวง เขามีความมุ่งหมายยังไงเราทราบทันที ไปดูมันก็เป็น จริงๆ ด้วย ทองในคลังหลวงพอไปดูนี้ออกมาประกาศสั้นเลยเที่ยวเรา ตั้งแต่บัดนั้นมา จนกระทั่งปานนี้ว่างั้นเถอะได้ ๖ ปี ทองค่านี้นะ ไม่หยุดไม่ถอย เพราะมันบกบางมาก นี่ เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมค่อยซึมเข้าไป แล้วก็ค่อยหนุนขึ้นๆ ถ้า ไม่ได้โอกาสนี้แล้วจะไม่มีเวลาได้นะ ก็ไม่ได้ยินที่ไหนว่าใครเอาทองที่ไหนไปให้คลังหลวง ก็ มีตอนที่ได้ช่วยชาตินี้ ได้เป็นกอบเป็นกำนะตอนช่วยชาติ ได้ทองคำตั้ง ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลกรัม นี่เข้าคลังหลวงแล้ว

ที่เป็นประเภทน้ำไหลซึมก็ดูเหมือนได้ ๓๐ กิโลไปแล้วนะ นี่ประเภทน้ำไหลซึม ถ้า ไม่พูดเลยก็หายเงียบไซ้ไหมล่ะ เมื่อเราพูดก็ค่อยไหลเข้ามา ก็มีหวังได้ๆ ถ้าไม่ได้พูดถึงเลย ก็เท่านั้น หหมดเลย ต่อไปก็จะมีหวังอีก เมื่อมีต่อสายกันมาอย่างนี้ก็ค่อยไหลเข้าไปๆ เรายังคิดอยู่ตลอด คิดนี้ก็คิดบ้าๆ ไปอย่างนั้นแหละ ถ้ามีเงินมากเราจะเอาเงินไปซื้อทองคำ เข้าคลังหลวงๆ ดูซินะ ทั้งๆ ที่เงินก็ไม่พอ เอามาใช้ยังไม่พอ เพราะการช่วยโลกมันหลาย ด้านหลายทาง รอบด้านเลย เงินสดจะเอามาจากไหนจะไปทัน ที่ว่าจะไปซื้อทองคำเข้าคลัง หลวง ก็มีแต่หวังบ้าๆ บอๆ ไปอย่างนั้น หลวงตาหวังบ้าหวังบอเข้าใจไหม มันไม่ได้สมหวัง เพราะได้มาเท่าไรก็ออกๆ

คิดดูซิที่สร้างอยู่เวลานี้ตั้งหกเจ็ดหลังโน่นนะ ฟังซิน้อยเมื่อไร สร้างเหล่านี้ก็มีแต่ เงินสดออกเรื่อย ๆ เงินสดที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายถวายเข้ามาๆ นี้ อันนี้แหละออกกระจาย เวลานี้ ตั้งหกเจ็ดหลัง ลาดยาว ๒ หลัง โนนสะอาด ๒ หลัง พิบูลย์รักษ์ ศรีเชียงใหม่ แห่ง ละหลัง เป็น ๖ หลังไซ้ไหมล่ะ ๗ กับโรงเรียน นั่น เดียวนี้กำลัง ๗ หลัง ไม่ใช่เล็กน้อย เรา ผู้รับภาระ โหย หนักมากอยู่นะ เลยทำให้อึดคิดไม่ได้ ประหนึ่งว่าผู้ขอตั้งหน้าแต่จะขอ ขอ เรื่องอะไรก็ไม่ทราบเราอยากถามว่าจ้าง ตั้งหน้าที่จะขอๆ เรื่อย ผู้หาแทบเป็นแทบตาย จะ

หาหรือไม่หากก็ไม่ว่างก็พูดไปอย่างนั้น ว่าผู้หาแทบเป็นแทบตาย จะว่าเราหาเราก็ไม่เคยมี แต่มันไปเกี่ยวกันก็เลยว่างเดชะไปเลย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางกองเมืองตำรวจก็มาขอรถตั้งสองคัน มันอะไรนี่นะ ขอรถตั้งสองคันเราบอกว่าไม่ให้ ก็ไม่มีอะไรจะให้นี่นะ เพราะฉะนั้นจึงอดพูดไม่ได้ มันอะไรมันมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาขอ ผู้หาหาแทบเป็นแทบตาย ผู้ขอตั้งท่าแต่จะขอเรื่อย เอ้ รถนี่ดูเหมือนได้สั่งอีกคันหนึ่งละมั้ง ลืม ๆ ไปแล้ว หลังบ้านเขว่าดูเหมือนมีอีกหรือไง เราชักสงสัย ๆ อยู่ เครื่องมือแพทย์ก็เหมือนกันมาจากที่ต่าง ๆ รอบด้านนะ เครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มารอบด้าน มันจำไม่ได้ นู่นจนกว่าจะบิลเขาส่งมา บิลเขามารับเงินเขาส่งมา เราถึงจะรู้ว่าได้ที่นั่นที่นี้แล้ว ถ้าไม่เห็นนี่จำไม่ได้เลย มันมีรอบด้าน พอบิลมาแล้ว เออ ใช่แล้ว ก็เขียนเช็คจ่าย ๆ เรื่อย ๆ

จึงได้เคยพูดเสมอว่าบรรดาพี่น้องทั้งหลาย ผู้ใกล้ก็ไม่ใช่ไรแหละ แต่ผู้ไกลนั้นซี ผู้ไกลเขาเอาเงินมาเขามาเห็นเวลาเงินเข้ามาหาหลวงตา คนนั้นเท่านั้น คนนี้เท่านั้น เห็นทั่วหน้าทั่วตากัน เห็นอยู่ทุกวัน ๆ ก็อดคิดไม่ได้ซีคนเรา จากคิดแล้วก็เหมาะเลย ว่าหลวงตานี้เป็นเศรษฐีเงิน เพราะเขาถวยมาก เห็นอยู่ทุกวันจะปฏิเสธตาได้ยังไง ก็ตาเห็นอยู่ทุกวัน เขาก็ต้องว่าเรามีเงินมาก ที่นี้บเวลาเราจ่ายเขาไม่รู้ซี อันนี้ที่ว่าจ่าย เช่นบิลนี้เข้ามา บิลนั้นเข้ามา หรือจ่ายงวดจ่ายอะไรตีกต่าง ๆ เขาไม่เห็น จ่ายเช็ค เขียนเช็คแต่ละใบ ๆ เป็นแสน ๆ เป็นล้าน ๆ แสน ๆ ล้าน ๆ เรื่อย เขาไม่เห็น เขาก็เหมาะว่าเราเป็นเศรษฐี ๆ ใ้อเราเป็นทุกตะเชี่ยใจจมอยู่ใต้ก้นนรกเขาไม่เห็น เข้าใจไหมล่ะ เวลาเราจ่ายเช็คก็เราจ่ายแต่เราคนเดียวไม่มีใครเห็นนี่ เวลารับใครมาก็เห็นหมด พอเราจ่ายเช็คนี้ เช็คฉบับหนึ่งมันก็แสนก่ล้านเขาไม่เห็น ออกทั่วโลกทราบกันว่าหลวงตาบ๊วเป็นเศรษฐี แต่ความลึกลับนั้นคือหลวงตาบ๊วเป็นทุกตะเชี่ยใจจมอยู่ใต้ก้นนรกเขาไม่เห็น อย่างนั้นแหละ วันนี้ว่าจะไม่พูดอะไร ให้สบายปากสักหน่อยเถอะ มีอะไรไหมล่ะ

ผู้กำกับ มีพิมพ์ไทยครับ

หลวงตา เอ้า มาพิมพ์ไทย พิมพ์ไทยเชื่อถือได้ พิมพ์ไทยนี้เป็นหัวใจของชาติจริง ๆ ออกตรงไหนแนว ๆ ถูกต้องเลย เข้ากันได้กับเรา เพราะเราไม่มีกลไม่มีมารยาตรงไปตรงมา เอ้าว่าไปที่นี้

ผู้กำกับ จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณ์ธรรม วันอังคารที่ 7 ธ.ค.47

ปัญหาเยาวชนควรต้องแก้ที่ผู้ใหญ่

อันเนื่องมาจากกระแสพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547 บรรดาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาบ้านเมืองทั้งหลาย ต่างก็ออกมาแสดงที่ทำผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า จะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาเยาวชน ที่นับวันนับจะเลื่อมศีลธรรมจริยธรรมกันมากขึ้นทุกวัน จนแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นวิกฤต จนยากที่จะเยียวยาแก้ไขกันแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน อย่าไปโทษว่าเป็นความเลื่อมศีลธรรมของเด็ก ต้องโทษไปที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่นแหละถึงจะถูก ผู้ใหญ่ในวันนี้มีอยู่มากมายที่ทำมาหากินอยู่กับเด็ก มีอยู่หลายธุรกิจด้วยกันที่มุ่งหากำไรเอา กับเด็กอย่างขาดความรับผิดชอบ มีทั้งร้านอินเทอร์เน็ต ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และนิตยสารวัยรุ่นต่าง ๆ ที่มุ่งสอนให้เด็ก ๆ เกิดความฟุ้งเฟ้อไปทางด้านวัตถุมากกว่าที่จะสร้างความเจริญทางด้านจิตใจ

การน้อมรับกระแสพระราชดำรัสมาดำเนินการ เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนที่เปรียบเสมือนกับเป็นดินพอกหางหมู ที่นานวันเข้าก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นทุกวัน ๆ ดังนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้ทันการทันเวลา แต่ถ้าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาบ้านเมืองทั้งหลายต่างมีความตั้งใจจริง ไม่ได้ทำกันแบบไฟไหม้ฟางเพียงวูบเดียวเหมือนที่ผ่านมา มา ก็พอจะเชื่อได้ว่าปัญหาของเด็กและเยาวชน คงจะได้รับการแก้ไขให้เข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องภายในไม่ช้า

ปัญหาวัยรุ่นเสพยาเสพติด มั่วสุมทางเพศ ก่อคดีข่มขืน ก่ออาชญากรรม และลักทรัพย์ ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตใจทั้งสิ้น ถ้าจิตใจครุ่นคิดที่จะมีความสุขกับการได้เสพยาเขาก็จะมุ่งแสวงหาแต่ยาเสพติด ถ้าจิตใจเขามุ่งคิดแต่เรื่องกามารมณ์เขาก็จะต้องเที่ยวแสวงหาความสุขทางกามารมณ์ ถ้าจิตใจคิดแต่เรื่องก้าวร้าวรุนแรงเขาก็จะต้องหาแต่เรื่องที่กำลังก้าวร้าวรุนแรง ดังนั้นก่อนที่จะใครจะทำอะไรลงไปก็ล้วนแต่เกิดมาจากจิตใจของตนเองก่อนทั้งสิ้น

ถ้าจิตใจเขาคิดแต่สิ่งที่ดี ๆ และมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ในกมลสันดาน จะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะก่อปัญหาร้ายแรงให้เกิดขึ้นกับสังคม

ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาบ้านเมืองจะต้องเร่งดำเนินการตรงจุดนี้ก่อน

ที่ผ่านมาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาบ้านเมือง ได้ละเลยการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการไม่ส่งเสริมให้มีวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ไม่ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ส่งเสริมให้พระอาจารย์เข้าสอนในชั้นเรียน และยังไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการนี้

พระภิกษุผู้มีความรู้ระดับนักธรรมเอก ระดับมหาเปรียญธรรม ระดับปริญาตรี โท เอก และที่เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งพระคุณเจ้าเหล่านี้ต่างก็อยากที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามที่ได้เล่าเรียนมา แต่ทางบ้านเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาสังคมกลับไม่ให้ความสนใจ แม้กระทั่งพระผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพระศาสนา ก็ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

แล้วจะปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมสู่จิตใจของเด็กและเยาวชนได้อย่างไร ก็ในเมื่อทางรัฐบาลและทางคณะสงฆ์ก็ไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการนี้เลย

อย่าว่าแต่เด็ก ๆ ที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่นอกวัดเลย แม้แต่เด็กที่บวชเป็นสามเณรแล้ว ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัด อยู่ในกรอบของศีลธรรมแท้ ๆ ทางรัฐบาลก็ยังไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุน

เงินของรัฐที่ได้จากภาษีอากรของประชาชน ถูกนำออกไปแจกจ่ายเพื่อความมีหน้ามีตาของใครบางคนทั่วสารทิศ โปรยแล้วโปรยเล่าอยู่อย่างนั้น แต่สำหรับการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรกลับจัดงบประมาณสนับสนุนให้ในแต่ละปียากแสนจะยาก

เงิน 740 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อหัวต่อปี เท่านั้นเองนะหรือสำหรับการศึกษาที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรม ??

แ่วมาแล้วทางกรุงเทพมหานครจะไล่ทิ้งโครงการโรงเรียนวิถิพุทธ แล้วจะเอาโรงเรียนวิถิธรรมของศาสนาอะไรก็ไม่ทราบเข้ามาแทน เรื่องนี้มีใครทราบความจริงบ้างว่าเป็นโครงการในความคิดของใคร กรุงเทพมหานครมีแนวคิดอย่างไรถึงได้แสดงความรังเกียจกับโรงเรียนวิถิพุทธถึงขนาดจะต้องไล่ทิ้ง ?

ต้องแก้ไขกันที่ตัวของผู้ใหญ่เหล่านี้แหละ !!

ณ. หนูแก้ว

หลงตา นั่นละไปไหนมันพ้นจากใจไหมละ มันขึ้นจากใจทั้งนั้น ๆ ยังบอกแล้ว ใจดำริคิดอ่านอะไรออกมาแล้ว กิริยาอาการจะเป็นไปตามใจ ส่วนมากจิตนี้มันคิดทางต่ำ ทรามมาก กิริยาที่ออกจึงมีแต่การทำลายตัวเอง ๆ และทำลายส่วนรวมไปโดยลำดับลำดา ขึ้นจากจิตที่ไม่มีศีลธรรม มีหน้าซ้ำยังจะเอาโรงเรียนวิถิพุทธทิ้งไปอีก หมดเลยนะ ไม่มีเหลือ

ชาติไทยนี้จะจม ถ้าไม่มีศาสนา พุทธศาสนานี้สำคัญมากทีเดียว ไม่เคยสอนให้ใครให้เสียหาย มีแต่คนไปทำเสียหายเอง ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกเลิศเลอในโลกแล้ว ถ้า

ลองตัดอันนี้ออกหมดว่าอย่างนั้นเลย คุณค่าของมนุษย์ไม่มีเหลือ แล้วเตียวไปตัดเอาหางหมามันมาแล้วมันไล่กัดเอานะ เอาหางหมาใส่คน คนไม่มีหางนะซิ แต่ตัวมันเป็นหมาแล้วที่นี้ หางยังไม่มีมันยังไม่สมบูรณ์ ต้องไปหาหางหมาอีก เวลานี้กำลังเรียนวิชาหาหางหมานะพวกเรา หมาตัวไหนก็ไม่รู้ หมาเรานี้มีอยู่สองสามตัวก็มีสองสามหางประจำตัวเขาแล้ว เขาสมบูรณ์แบบตัวเขามีหาง โอ้เราไม่สมบูรณ์ไปเอาหางหมามาเขาไล่กัดเอานะ จะมาเอากับไอ้ปุ๊กก็ไอ้หยงมันกัดเอานะไม่ถอย

วิชาเรียนมาแต่จิตใจมันต่ำเสียด่างเดียวมันเลวไปหมดนั่นแหละ เราอย่าว่าชาวโลกสงสารที่ไหน ชาวพุทธนี่ก็เป็นชาวผี ชาววัดก็เป็นเปรตเป็นผีไปแล้วเวลานี้ ในวัดจริง ๆ ในพระจริง ๆ ก่อเรื่องความวุ่นวายในแดนพุทธศาสนาแห่งชาติไทยของเราขนาดไหน เฉพาะในวงของพระนี่เต็มไปหมด มีแต่ความวุ่นวายของพระแสดงออกมาในเรื่องต่าง ๆ ที่ทำความฉิบหายแก่ศาสนามากมายเวลานี้ นี่ละจิตใจต่ำทราม วิชาไหนเรียนมาก็มาหาจิตใจที่ต่ำทราม มันลากลงหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะเหลือ

เวลานี้น่าสลดสังเวช เราพูดจริง ๆ นี่ละที่เขาว่าขวานผ่าซาก จะผ่าซากอะไรก็พูดตามความจริง นอกนั้นมันมีแต่ความจอมปลอมจะมาพูดได้ยังไง พูดก็พูดว่าความจอมปลอมเท่านั้นเอง ทางพุทธนี่ไม่มีคำว่าจอมปลอม ถ้าปฏิบัติตามที่ดีทั้งนั้นไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าพระ ถ้าพระปฏิบัติตัวแล้วก็มีแต่หัวโล้น ผ้าเหลืองครองอยู่เท่านั้น กวนบ้านกวนเมืองสุดยอดเวลานี้ก็คือพระเรานั้นแหละ ใหญ่เท่าไรยังเป็น ให้เป็นถึงชั้นไหน ๆ ผาดถึงชั้นสมเด็จพระนวมอยู่ตรงนั้น ถ้าลงจิตใจต่ำทรามแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อกับนามนะ ขึ้นอยู่กับจิตใจ ถ้าจิตใจได้รับการอบรมแล้ว ตั้งชื่ออะไรก็ช่างเถอะ ขอให้ตัวของเราตีชุ่มเย็นเป็นสุขในตัวเองและส่วนรวมแล้วเป็นที่พอใจ

นี่ละเรื่องศาสนา ถ้าเข้าใจจิตใจแล้วจะสงบเย็น ไม่ติดไม่คืน อันนี้มีแต่กิเลสตัณหา ฟินไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจ แสดงออกมาทางด้านไหน ไม่ว่าจะทางชาวบ้าน ชาววัด ไม่ว่าจะฆราวาส ไม่ว่าจะพระเป็นไฟไปด้วยกัน จะฟังใครเวลานี้ ไม่มีที่ฟังนะ มีแต่ฟินแต่ไฟ มองไปทางวัดก็มีแต่ส้วมแต่ถ่านเต็มวัดเต็มวา ส้วมถ่านคืออะไร วัดก็ทำแบบเหมือนฆราวาสเขา ฆราวาสเขาก็สู้ไม่ได้ การสร้างวัดสร้างวา เงินเอามาจากชาวบ้านเขานั้นแหละ ก็มาสร้างหุรหุราฟู่ฟ่า แข่งเทวบุตรเทวดา สวรรค์ชั้นต่าง ๆ ให้ลัมเหลวไปหมด สู้การสร้างวัดสร้างวาไม่ได้ นั่นละคือการสร้างส้วมสร้างถ่าน

ผู้ที่อยู่ในวัด ในวาคือใคร พระก็หาผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามศีลธรรมไม่มี มีแต่รูปร่างของพระเท่านั้น การปฏิบัติตัวเลวแหละกวนไปหมดยิ่งกว่าฆราวาสญาติโยม

นี่ก็เป็นมูตรเป็นคุณไปแล้ว การปฏิบัติตัวเป็นมูตรเป็นคุณ พระก็เลยกลายเป็นมูตรเป็นคุณ พระอยู่ในวัด วัดนั้นก็มีส่วนเป็นถาน แล้วมูตรคุณก็คือพระเต็มอยู่ในวัดโนว มีวัดที่ไหน มีพระที่ไหนเวลานี้ มีแต่ประเภทนี้ละ ประเภทที่แหวกแนวๆ จากพุทธศาสนา คำสอนของ พระพุทธเจ้า ถ้าตามอรรถตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยุ่งอะไรการอยู่การกิน การใช้ การสอยของพระ ไม่ได้ยุ่งนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ยุ่ง บิณฑบาตกับเขามากินวันหนึ่งๆ พอเป็นไป แต่ศีลธรรมไม่ลดละ เพื่อความตั้งงามแก่ตนไม่มีลดละ นี่คือทางเดินของศาสดา

อันนี้มันทางเดินของเลยเทวาทัดไปแล้วเวลานี้ ดูวัดดูวา ก็ไปดูส่วนดูถานเสีย ถ้าดู พระคุณพระก็ดูมูตรดูคุณในส่วนในถานนั่นเองละ พระคุณปฏิบัติตัวเป็นมูตรเป็นคุณอยู่ใน ส่วนในถาน คือวัดนั้นเป็นส่วนเป็นถาน พระคุณปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว เป็นมูตร เป็นคุณอยู่ในวัด วัดนั้นเลยกลายเป็นส่วนเป็นถาน เป็นมูตรเป็นคุณไปหมดแล้วเวลานี้ ไม่ได้เป็นวัดนะ วัดแท้ๆ คืออะไรไม่รู้ มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมอง มองหาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นส่วนเป็นถานเผาไหม้กันนั้นละ มันน่าทุเรศนะทุกวันนี้

จิตใจต่ำทรามลงทุกวันๆ ศีลธรรมยิ่งห่างเหิน มีหน้าซ้ำจะปิดเรื่องวิถีพุทธหรือพุทธ ศาสนาออกในหลักวิชาการประพฤติปฏิบัติตัวต่างๆ จากที่เรียนมาแล้วนั้นไม่มีแล้วหมด เลย ไม่มีเหลือละ เราพูดตรงไปตรงมา ไม่ได้พูดอย่างอื่น พูดอย่างอื่นมันผิดไม่พูด พูด ตรงที่มันถูก ตรงไหนถูกพูดตรงนั้น มันเลอะเทอะไปมากเวลานี้ เอาเท่านั้นละวันนี้ไม่พูด มากละ เอาละพอ

เราก็มีธุระของเราประจำทุกวันนี้ไม่เคยละ สงเคราะห์โลก เมื่อวานนี้ก็ไป โรงพยาบาลภูหลวง เอา จนรถจะไปไม่ได้ อย่างนั้นละไปไหน เขาขายของอยู่ตามสายทาง เหมมาเอาๆ ขนขึ้นรถๆ ไปเลย เต็มเมื่อวานนี้ ก็อย่างนั้นละ วันนี้ไปที่นี้ วันนั้นไปที่นั้น เมื่อวานนี้ก็มา ๖ โรง รวมทั้งหมด ๖ โรงพยาบาลที่มาเอาของในโกดังเมื่อวาน ๖ โรง อย่างนั้น ละ วันละ ๔ โรง ๕ โรง ไม่เคยขาด เอาละให้พร

(หลวงตาเจ้าขา บูชาธรรมเจ้าค่ะ) ได้บุญมากนะ ช่วยคลังหลวงได้บุญมาก คลัง หลวงของเรากำลังบกพร่องอยู่เวลานี้ หลวงตาร้อนเป็นไฟละ กวนบรรดาพี่น้องลูกหลาน ทั้งหลายตลอด เราไปเห็นทองคำแล้วไม่สบายใจตลอดมา เพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับกวน บรรดาพี่น้องทั้งหลายอยู่เรื่อยๆ พยายามจะหาทองเข้าให้ได้พอประมาณในกาลอันควร เช่นนี้ เวลาช่วยชาติบ้านเมือง ทองคำเราได้มากตามมักตามหมายก็จริง แต่ส่วนใหญ่ บกพร่องมากอยู่ จึงต้องได้หมุนเข้าเรื่อยๆ ให้เป็นประเภททองคำน้ำไหลซึม ค่อยๆ ไหล ซึม อย่างวันนี้ก็ได้ตั้ง ๓๑ บาทแล้ว ก็อย่างนั้นแหละ ค่อยๆ ซึมเข้ามา เราพอใจ เอาละไปละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz